

■ Ấn phẩm của IRS

Xem, chọn và tải về các mẫu và ấn phẩm IRS tại www.irs.gov (Tìm kiếm: Forms), quý vị cũng có thể gọi số 800-829-3676 để đặt lấy mẫu và ấn phẩm qua bưu điện miễn phí.

Ấn phẩm 15 Thông Tư E Chỉ Dẫn Thuế cho Hãng Sở (Circular E Employers Tax Guide)

Ấn phẩm 334 *Chỉ Dẫn Thuế cho Tiểu Doanh Nghiệp (Tax Guide for Small Business)*

Ấn phẩm 463 *Phí Tồn Du Lịch, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Cộ (Travel, Entertainment, Gift, and Car Expenses)*

Ấn phẩm 505 *Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tax Withholding and Estimated Tax)*

Ấn phẩm 535 *Phí Tồn Doanh Nghiệp (Business Expenses)*

Ấn phẩm 583 *Khởi Sự Thương Mại và Giữ Sổ Sách (Starting a Business and Keeping Records)*

Ấn phẩm 587 *Sử Dụng Nhà Ở vào Mục Đích Thương Mại (Business Use of Your Home)*

Ấn phẩm 946 *Cách Khấu Hao Tài Sản (How to Depreciate Property)*

Ấn phẩm 966 *Lựa Chọn Đóng Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử (Electronic Choices to Pay all your Federal Taxes)*

Ấn phẩm 1779 *Nhà Thủ hay Nhân Viên Độc Lập (Independent Contractor or Employee)*

Ấn phẩm 3148 *Chỉ Dẫn về Tiền Tip (Tips on Tips): Chỉ Dẫn Báo Cáo Lợi Tức từ Tiền Tip*

Ấn phẩm 3402 *Thuế của Hãng Trách Nhiệm Hữu Hạn (Taxation of Limited Liability Companies)*

Ấn phẩm 3995 *Nhận Biết Âm Mưu Trốn Thuế Bất Hợp Pháp (Recognizing Illegal Tax Avoidance Schemes)*

Ấn phẩm 4132 *Đóng Thuế Trực Tuyến (Pay Taxes Online)! "Dễ Dàng Như Đếm 1-2-3"*

Tài liệu này hiện lực đến hết ngày phát hành. Do có thể có thay đổi sau ngày phát hành, ảnh hưởng đến mức chính xác của tài liệu này nên không có bảo đảm nào về mức chính xác kỹ thuật sau ngày phát hành.

■ IRS.gov và Tài Nguyên Điện Thoại

Khởi Sự, Điều Hành hay Đóng Cửa Doanh Nghiệp –

(Tìm kiếm: Starting, Operating, or Closing)

Thuế Doanh Nghiệp – (Tìm kiếm: Business Taxes)

Danh Sách Kiểm Tra để Khởi Sự Thương Mại – (Tìm kiếm: Checklist)

Mã Số Hãng Sở – (Tìm kiếm: EIN)

Tự Doanh – (Tìm kiếm: Self-employed)

Phí Tồn Thương Mại – (Tìm kiếm: Phí Tồn Thương Mại)

Thuế Làm Việc – (Tìm kiếm: Employment Taxes for Businesses)

Thông Tin về Thuế cho Ngành/Nghề Đặc Biệt – (Tìm kiếm: Industries/Professions)

Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS) -

(Tìm kiếm: EFTPS) hay 800-555-4477

Hồ Sơ Điện Tử cho Tiểu Doanh Nghiệp – (Tìm kiếm: e-File for Business)

Tài Nguyên Tiểu Bang cho Tiểu Doanh Nghiệp – (Tìm kiếm: State Links)

Cổng Video của IRS – (Tìm kiếm: Video Portal)

Đạo Luật Kín Đáo Ngân Hàng – (Tìm kiếm: Bank Secrecy Act)

Các Điều Khoản Thuế Vụ theo Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng - dành cho Hãng Sở (Tìm kiếm: ACA)

Trợ Giúp Điện Tử – 866-255-0654

Đường Dây Trợ Giúp Người Đóng Thuế Quốc Gia – 877-777-4778

Báo Cáo Gửi Trả Thông Tin – 866-455-7438

Báo Cáo Âm Mưu Thuế Vụ – Tìm: Phương cách giảm thuế

Chương Trình cho Nhân Viên – 877-829-5500



Doanh Nghiệp Nhỏ Trách Nhiệm Nộp Thuế Liên Bang



■ Thông tin về Trách Nhiệm Nộp Thuế Liên Bang của Tiểu Doanh Nghiệp

Chủ Doanh Nghiệp Cần Biết Những Gì

Là chủ doanh nghiệp, quý vị cần biết trách nhiệm nộp thuế liên bang của mình. Ngoài việc biết rõ về thuế liên bang, quý vị cần lấy một số quyết định thương mại cần bản.

Hiểu rõ và tuân theo đòi hỏi về thuế là khía cạnh cần thiết khi làm thương mại.

Mạng lưới IRS.gov cung cấp thông tin thuế bao quát và nhiều công cụ và tài nguyên trực tuyến cho các doanh nghiệp.

Trung Tâm Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Người Tư Doanh (Tìm kiếm: Small Business Resources)

Sử dụng danh sách chữ cái để tìm thông tin theo chủ đề thương mại hoặc theo loại kinh doanh.

Cũng có các đường nối tới những chủ đề thương mại, chẳng hạn như doanh phí.

■ Trợ Giúp Thuế Vụ cho Tiểu Doanh Nghiệp và Người Tư Doanh

Nếu quý vị đang khởi sự hay đã lập doanh nghiệp nhỏ và cần thông tin về thuế, thì có các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến tại www.IRS.gov.

Thuế Doanh Nghiệp: Hội Thảo Ảo giúp chủ doanh nghiệp nhỏ và người tư doanh hiểu rõ và đáp ứng trách nhiệm nộp thuế liên bang của mình. Có đường liên kết tới hội thảo trực tuyến tại IRS.gov (Tìm kiếm: Virtual Workshop)

Hội Thảo Thuế Tiểu Doanh Nghiệp và Diễn Đàn Trên Mạng Điện Tử (Tìm kiếm: Workshops)



■ Đặt xem Tin Tức Điện Tử cho Tiểu Doanh Nghiệp

Phân Ban Tiểu Doanh Nghiệp/Tư Doanh có dịch vụ điện thư miễn phí cung cấp thông tin thuế cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. Ghi danh để nhận danh sách gửi thư để biết các thông tin và ngày nộp thuế sắp đến, thông báo mới trên mạng lưới IRS, và bản tin mới của IRS. (Tìm kiếm: e-News for Small Businesses).

Đặt xem các dịch vụ khác bằng tiếng Anh
(Tìm kiếm: e-News Subscriptions)

Đường Dây Trợ Giúp Thuế Doanh Nghiệp và Thuế Đặc Biệt:
800-829-4933

■ Những Tài Nguyên Khác của IRS

Lịch Nộp Thuế IRS - dành cho Doanh Nghiệp và Người Tư Doanh:

Sử dụng phiên bản lịch điện tử để theo dõi ngày đáo hạn nộp thuế liên bang qua máy vi tính hoặc trang cụ di động. Có thể xem mọi sự kiện, hoặc lọc lựa tùy theo dạng loại sự kiện. Muốn biết thêm thông tin thì nên đến IRS.gov (Tìm kiếm: Tax Calendar)

Văn Phòng IRS Địa Phương
(Tìm kiếm: Local Office)

Đường Dây Trợ Giúp về Thuế cho Cá Nhân
800-829-1040

Đường Dây Thường Trực Khác và Số Miễn Phí của IRS
(Tìm kiếm: Hotlines)

Cổng Video của IRS tại www.irsvideos.gov có bản trình bày bằng hình ảnh và âm thanh tiếng Anh về các chủ đề quan tâm cho các doanh nghiệp nhỏ, các cá nhân và chuyên viên thuế vụ. Quý vị sẽ thấy các đoạn video về chủ đề thuế, bản lưu trữ về hội thảo trực tiếp và hội thảo trên web, cũng như lưu trữ âm thanh về diễn đàn điện thoại quốc gia.

Ngoài ra, IRS có trên You Tube tại www.youtube.com/irsvideos.

Phương Tiện Truyền Thông Mới của IRS: IRS sử dụng công cụ truyền thông xã hội để loan báo thông tin mới nhất về những thay đổi, hoạch định, sản phẩm và dịch vụ thuế. Hãy vào IRS.gov để biết cách kết nối với IRS qua phương tiện truyền thông xã hội (Tìm kiếm: Social Media)

Chuẩn Bị Cho Thiên Tai: Nếu xảy ra thiên tai, doanh nghiệp của quý vị có sẵn sàng chưa? Nhận thông tin và gợi ý về việc



lưu trữ hồ sơ không dùng giấy tờ, ghi nhận tài sản và đồ quý giá và hoạch định cho trường hợp khẩn cấp. (Tìm kiếm: Disaster)

■ Nguồn Tài Nguyên Khác cho Tiểu Doanh Nghiệp

Ban Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp (Small Business Administration, hay SBA): SBA có

các thông tin và nguồn tài nguyên trợ giúp quý vị trong bất cứ giai đoạn nào của chu trình thương mại.

Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội: Sử dụng đường nối Dịch Vụ Thương Mại Trực Tuyến để kết nối với Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội, bao gồm đệ trình Mẫu W-2 miễn phí trên điện tử.

U.S. Department of Labor (Bộ Lao Động Hoa Kỳ): Mạng lưới của Hưởng Sở cung cấp thông tin về Tiền Lương và Giờ Làm, An Toàn và Sức Khỏe Nơi Làm Việc, Quyền Lợi Hối Hưu và Sức Khỏe.

Ban Nông Nghiệp – Văn Phòng Tiềm Ích Doanh Nghiệp Nhỏ & Thiết Thòi: Nhiệm vụ của văn phòng này là cung cấp cơ hội tối đa cho doanh nghiệp nhỏ để tham gia vào các hoạt động có hợp đồng USDA.

GobiernoUSA.gov là mạng lưới chính thức dùng tiếng Tây Ban Nha của chính phủ Hoa Kỳ.